

**บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**ในวันวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	<b>ผู้มาประชุม</b>		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ่านง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ่านง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมขันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมขันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๖	นางสนรญา ศรีกุลณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนรญา ศรีกุลณะ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่  
เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร  
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตอนนีก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี  
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ขอทำการเปิด  
ประชุมในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิทามผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการนัดหมายประชุม  
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
กระผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแรกที่ประธานแจ้งให้ที่  
ประชุมทราบเรื่องในวันนี้ มีทางสมาชิกสภาฯ ได้ทำการยื่นใบลา โดยเป็นการลากิจ  
ส่วนตัว ในที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน คือท่าน ส.อบต.  
จำรอง โนบั้น ได้ทำการยื่นใบลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องที่  
๒ แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่ย้ายเข้ามาใหม่ ก็ขอเชิญแนะนำตัว

นักวิเคราะห์ฯ. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม  
นายวิษณุช รัชพัทธรคุณ หรือชื่อวิช ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ  
แผน โดยมารับตำแหน่งในวันที่ ๙ ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นคนอำเภอแม่จันและแฟน  
ทำงานอยู่โรงพยาบาลแม่ลาวหากมีข้อแนะนำก็ขอเชิญแนะนำได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ. - นักวิเคราะห์ฯ คนใหม่ชื่อวิช ก็ขอยินดีต้อนรับ แนะนำให้กับทางสภาฯ และทาง  
ผู้นำได้รู้จักเพราะจะต้องมีการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกัน และหัวหน้า  
สำนักปลัดอีกท่านติดประชุม หากมีการประชุมอีกครั้งก็ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดมา  
แนะนำตัวเพื่อที่ให้ทางสภาได้รู้จักเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงแค่นี้  
ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลปากอ้อม และทางผู้นำหมู่บ้าน  
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรี  
จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
อยู่ ๒ - ๓ เรื่อง เรื่องแรก ด้วยทางอำเภอแม่ลาว ได้ทำการทำหนังสือเรื่องการเจริญ  
พุทธมณฑลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ใน  
โอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางอำเภอจะได้มีการ

ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยมีกำหนดการทั้งสิ้นจำนวน ๕ วัน โดยในวันที่ ๑๔ ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้จะมีการสวดพุทธมนต์ ณ วัดโป่งมอญ ก็ขอเชิญทางข้าราชการสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในวันดังกล่าวแล้วถือว่าอยู่ใน เขตพื้นที่ของ อบต.ปากอ่อดำ เรื่องที่สอง สำหรับหัวหน้าสำนักปลัดชื่อนางฐิตาภรณ์ สงคำ หรือว่าเรียกหัวหน้าน้ำ ซึ่งในวันนี้ติดประชุม และจะมีอีกท่านที่ย้ายไปเทศบาลดงมะดะคือ ผอ.กองช่าง นางสนธยา ศรีกุลณะ ย้ายไปในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และทางผอ.กองช่าง จะย้ายมาจากกรมโคงจะได้มีการทำเรื่องสอบถามตำแหน่งว่างเพื่อที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ตอนนีก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบการโอนย้ายเพื่อที่จะมารับตำแหน่ง ในส่วนของตัวโครงการทางจังหวัดและมีการทำโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ ฝั้วบ้าน ฝั้วหญ้า ฝั้วตาง ด้วยมือเฮา ตรงนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ ฝั้วบ้าน ฝั้วหญ้า ฝั้วตาง ด้วยมือเฮา เพื่อดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทางจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการ ดังนี้ หนึ่งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และอำนาจหน้าที่โดยให้ประธานผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นที่ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการร่วมมือระหว่างผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนในท้องถิ่น รวมถึงที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการให้มีความสะอาด เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทัศนียภาพสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย และให้มีการรายงานผลปฏิบัติงานดังกล่าวที่สำนักส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว และทำการรายงานทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ดังนั้น ในส่วนของโครงการดังกล่าวก็จะต้องความร่วมมือในส่วนของนำท้องถิ่นที่ตลอดจนหาสมาชิกสภา อบต.ปากอ่อดำ ข้าราชการลูกจ้างทุกท่าน ก็คงจะมีการดำเนินการกระผมก็จะให้ทางท่านปลัดได้นำเรียนต่อไปซึ่ง อบต.ปากอ่อดำ ในการประชุมหัวหน้าส่วนหลาย ๆ ครั้ง และล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาทางท่านนายอำเภอและมีการนำเรียนและฝากถึงทาง อบต.ปากอ่อดำ ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณถนน จาก อบต.ปากอ่อดำ มีการปลูกดอกให้ไปถึงแยกสวนชาด้วยถนนสายที่จะผ่านทางหน้าอำเภอโดยให้ทางกองช่างได้มีการวัดระยะ และในส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่และต้องดูในส่วนของงบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการได้ขนาดไหน ซึ่งได้มีการประชุมในส่วนของราชการและทำการหารือเบื้องต้น ก็คงจะมีการตามที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งมีงบประมาณอยู่ ๓๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ก็คงจะมีการดำเนินการให้ทันก่อนช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ตรงนี้ก็ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดประสานไปยังทางอำเภออีกครั้งว่าในกรณีโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการและบูรณาการร่วมกันซึ่งทาง อบต.ปากอ่อดำ ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่และในส่วนของต้นไม้ หรือดอกไม้ที่จะนำมาปลูกตามไหล่ทางที่ได้มีการกำหนดไว้ และก็คงจะมีการประสานงานกับทางอำเภอและประสานงานไปกับ

ทางผู้นำท้องถิ่นที่ท้องถิ่นมาร่วมการปลูกเนื่องในวาระโอกาสวันที่ ๕ ธันวาคมด้วย ก็ต้องดูในส่วนของท่านอำเภออีกครั้งว่าจะสะดวกในการดำเนินการเมื่อไหร่ ในเรื่องนี้ทางท่านปลัดมีเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนของคุณโครงการนี้

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือที่ท่านนายกได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโครงการของทางจังหวัดเกี่ยวกับโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ ฝ้ายบ้าน ฝ้ายหญ้า ฝ้ายตาง ด้วยมือเฮา ตรงนี้เหมือนโครงการของท่านผู้ว่าคนก่อน คือท่านผู้ว่าฯ ท่านเดิมจะมีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับบ้านนำอยู่น่ามอง แล้วในเรื่องนี้จะเป็นส่วนในช่วงโควิด และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงนี้ไม่สามารถให้คนต่างชาติมาเที่ยวในประเทศของเราได้ โดยในประเทศก็ต้องมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกเรื่อง เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวในประเทศได้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพื่อให้การท่องเที่ยวใช้จ่ายในพื้นที่ให้ทุกอาชีพ หรือทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการประสานงานกับท้องถิ่นและขอความร่วมมือกับทางประชาชนด้วย และให้ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของงบประมาณและร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการหารือในส่วนหนึ่งและประสานงานกับทางอำเภอกิจกรรมที่เราจะมีการดำเนินการกับทางอำเภอ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยต้องมีการดำเนินการกับทางหมู่บ้านและต้องมีการรายงานให้กับทางอำเภอทราบในส่วนของท่าน อบต.ปากอคำ และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องทำหนังสือประสานกับทางท้องถิ่น โดยทางท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองก่อน และมีการถ่ายภาพก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังจากดำเนินการเสร็จแล้วส่งมายังท้องถิ่น เพื่อที่จะให้ทางท้องถิ่นรายงานต่อไปยังอำเภออีกครั้ง นี่เป็นส่วนของคุณเขตพื้นที่ของ อบต. ในส่วนของกรรมการปกครองก็คงจะมีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ตรงนี้ทาง อบต. ได้มีการกำหนดงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ในข้อบัญญัติ แต่ไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากต้องนำงบประมาณไปดำเนินการในส่วนของคุณโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้ของงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดำเนินการ ในปีนี้ก็ได้รับการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งทาง อบต. ได้มีการปลูกดอกไม้ทำให้ผลิดอกออกผล ค่อนข้างจะมีความสวยงาม อีกเรื่องหนึ่งคือการปลูกดอกเฟื่องฟ้า และตอนนี้จะมีการดำเนินการถึงหน้าอำเภอแม่ลาว เพราะในการประชุมหัวหน้าส่วนที่ผ่านมาจากอำเภอได้มีการตั้งและแนะนำ เพราะว่า อบต.ปากอคำ อยู่ในเขตพื้นที่ ก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางกองช่างวัดระยะทาง ในส่วนของงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อต้นไม้ คือต้นทองอุไร และต้องมีการจ้างรถในการปรับพื้นที่ หากช่างมีการปรับพื้นที่ก็คงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ต่อไป และในส่วนของคุณกรรมตรงนี้เป็นความคิดส่วนตัวว่าอยากจะมีการขยายพันธุ์ดอกทองอุไร ถ้าหากมีเวลาว่างก็อยากให้ช่วยกันเพื่อทำการขยายพันธุ์ต้นทองอุไรไว้ เพื่อที่จะนำมาใช้ในท้องถิ่น ก็ถ้าหากมีการขยายพันธุ์ไว้ทางหมู่บ้านจะนำไปปลูกได้ ในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคุณอนาคต แล้วก็

คงมีการดำเนินการไปเรื่อย ๆ เพราะกระผมมีความคาดหวังถนนสายนี้มีความสวยงาม เพราะฉะนั้นงบประมาณมีน้อยก็ต้องค่อย ๆ ดำเนินการ และในส่วนของทางสมาชิกสภาฯ กระผมขอนำเรียนตรงนี้เลยว่าอยากจะขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาถนนหน้า อบต. ไปถึงถนนแยกเกษตรอำเภอแม่ลาว เพราะต้นไม้บางชนิดต้องมีการปรับออกห่างถนน เพราะถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นรากก็จะกระทบถนนขึ้นมา ในเรื่องนี้ก็ขอความร่วมมือกับทุกท่าน และขอทางหมู่บ้านได้มีการดำเนินการถ่ายภาพเพื่อรายงานมายัง อบต. และทาง อบต. ก็จะดำเนินการรายงานให้กับทางอำเภออีกครั้ง ก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่าน

นายก อบต.

- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านปลัด เกี่ยวกับพื้นที่เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแล โดยเฉพาะของการรื้อถาง ซึ่งในวันนี้ทางผู้นำมาเพียง ๒ หมู่บ้าน ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ถ้าหากมีเวลาก็ต้องทำความเข้าใจกับทางหมู่บ้านเกี่ยวกับแนวพื้นที่ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแล โดยเฉพาะการรื้อถางต่าง ๆ และถ้ามีเวลาก็คงทำความร่วมมือ ในวันนี้มีทางผู้นำเข้าร่วมการประชุมเพียง ๒ หมู่บ้าน ก็คงต้องมีการนัดประชุมและหารือกันอีกครั้ง ก็ต้องมาดูในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ว่าบริเวณเขตพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาของหมู่บ้าน จะมีการพัฒนาถึงเขตไหน เพราะในส่วนพื้นที่ทางหน้าอำเภอหรือทางไปเกษตรอำเภอทางชาวบ้านได้มีการร้องเรียนผ่านไปยังอำเภอว่าทาง อบต. ไม่มีการพัฒนาตรงนี้ถ้ามีการแบ่งเขตรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยหากมีการพัฒนาในส่วนที่จะมีการปลูกดอกไม้ ก็ขอฝากเรื่องต้นไม้ถ้าหากเป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้าหากเว้นได้ก็อยากให้เว้นสับเนื่องจากถนนไปหมู่ที่ ๓ ถนนสายหน้าสาธารณสุข ทางกำนันตำบลปากอคำและทีมงานได้นำรถมาปรับพื้นที่และได้มีการตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างถนนพอสมควร และทางเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ทำการตัดต้นไม้ทางชาวบ้านก็ได้เดือดร้อนเพราะตอนที่มีการพัฒนาได้เว้นในส่วนต้นไม้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ถือว่ามีผลต่อความรู้สึกและมีความตั้งใจที่จะยังคงต้นไม้ใหญ่ไว้ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกัน และในส่วนของวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังของทาง อบต. ปากอคำ ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะ อบต. ปากอคำ ทุกท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่ลาวเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ถูกระเบียบ ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้กับทางข้าราชการ และในส่วนส่วนตัวกระผมด้วย และก็คงจะมีการจัดทำเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะตอนนี้หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย ถ้าหากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือระเบียบทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะส่งเรื่องไปยัง ปปช. ดังนั้นก็ต้องเคร่งครัดในส่วนของการดำเนินการแต่ละโครงการ ในส่วนของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนด ในวันที่ ๖ -

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายก็จะมีในส่วนของท่านผู้นำ คณะผู้บริหารและ  
บุคลากรท้องถิ่น

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

นายก อบต.

- ในส่วนของหนังสือตอบรับตรงนี้ในส่วนของท่านสมาชิกขอให้ทำการจัดส่งทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับตัวแทนของหมู่บ้านน่าจะวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน เป็นอย่างช้า เพราะจะต้องเช็คยอดในส่วนของท่านจำนวนคนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีการแยกในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายเพราะจะต้องทำการจองห้องนอน ในส่วนของการดำเนินการกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน ๔๖ คน ต้องจำกัดในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะหากกำหนดจำนวนมากกว่านี้ต้องใช้ในส่วนของคุณค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ตรงนี้ก็เพื่อการประหยัดในส่วนของคุณงบประมาณในการดำเนินการ และเพื่อที่จะนำงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นด้วยจึงได้มีการกำหนดคนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการข้าราชการบางท่านก็จะต้องอยู่ อบต. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ อบต. ด้วย เพราะต้องไปดูงานต่างจังหวัดหลายวันต้องมีเจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วย ตรงนี้ก็ขอฝากผู้นำด้วย เกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองสะสมเงินสะสม ตลอดจนได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ ตามข้อบัญญัติตอนนี้มีอยู่ ๑ โครงการคือโครงการ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการ คือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงด้านหลังห้องประชุมหลังเก่า ก็อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ส่วนโครงการของบ้านสันหนองล้อมหมู่ที่ ๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญา แต่ตอนนี้ทางผู้รับจ้างกำลังติดตั้งอยู่อำเภอดอยหลวงก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า ถ้าอย่างไรก็จะทำการประสานทางคณะกรรมการและทางผู้นำที่จะต้องดูเกี่ยวกับการดำเนินงาน และโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดของพื้นที่ อบต. ได้มีการจัดขอเพียงโครงการเดียว ก็ต้องดูในส่วนของคุณผลสัมฤทธิ์ว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราหรือไม่ สถานที่ดำเนินการคือ กออดป่าห้าหลังสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งความกว้าง ๔๐ เมตร ความยาว ๔๐ เมตร แต่ชั้นความลึกจะมีการไล่ระดับขึ้นไป ความลึกตรงสะคือความลึก ๑๒ เมตร ตรงนี้ก็ต้องดูว่าระดับน้ำของพื้นดินอยู่ที่ระดับกี่เมตร เพราะว่าถือว่าเป็นสระน้ำเดิมตามที่ทางอำเภอหรือหน่วยงานอื่นได้ขุดไว้แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ซึ่งมีอยู่อีกโครงการซึ่งเป็นโครงการเป็นนโยบายของทางรัฐบาล คือโครงการดินเลนน้ำที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ถ้าหากทำการขุดลึก ๓ เมตร สามารถขุดเจอน้ำเลยใช้หรือไม่

นายก อบต.

นายก อบต.

- ตอนนี้กำลังดำเนินการขุดชั้นแรกตอนนี้ก็ขุดเจอน้ำแล้ว  
- ซึ่งตอนนี้ได้มีการสอบถามไปยังผู้นำหมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ทางหมู่บ้านก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการโครงการดินเลนน้ำ หรือในกรณีที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูในส่วนของคุณธนาคารน้ำใต้ดินอีกครั้งว่าพอมีการขุดไปแล้วจะมีปริมาณน้ำขนาดไหน เพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามโครงการดินเลนน้ำจะเป็นไปได้ขนาดไหน ก็คงจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถดำเนินการได้ขนาดไหนตรงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป สำหรับน้ำที่ทำการขุดคาดว่า จะได้น้ำใสเพราะเป็นน้ำจากใต้ดิน ในส่วนของคุณหมู่บ้านที่ ๑ ก็ค่อนข้างมีปัญหา



เกี่ยวกับน้ำขุ่น ตรงแหล่งผลิตน้ำดิบก่อนที่จะใช้เป็นน้ำสำหรับระบบประปาหมู่บ้านที่ ๑ ในโซนของตงป่าหมาก ตรงนี้ก็ต้องดูแนวทางอีกครั้ง ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ของบ้านหมู่ที่ ๒ สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องใช้ระเบียบ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เนื่องจากมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีการดำเนินการตาม ขั้นตอน ทางสมาชิกบางท่านก็มีความสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการตรงนี้ก็ต้องการ ดำเนินการตามระเบียบ

#### ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) จัดทำแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอำนาจ

๒) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน - เว็บไซต์ e-GP

- เว็บไซต์ หน่วยงาน

- ปิดประกาศหน่วยงาน

๒. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง

๓. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอ ความเห็นชอบ

๔. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

- วงเงินเกิน ๕ แสน ไม่เกิน ๕ ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)

- วงเงินเกิน ๕ ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์

หน่วยงาน ซึ่งทาง อบต. จะไม่ทราบเลยว่าจะมีผู้ยื่นเสนอราคาอย่างไร และตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เพราะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่า ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดไหน เพราะราคาน้ำมันมีขึ้นและมีลงก็ไม่ทราบว่า ราคาจะขยับขนาดไหน ถ้ามีการกำหนดราคากลางในช่วงเดือนใดก็ต้องการกำหนด ราคากลางตามราคาน้ำมัน ณ ช่วงเวลานั้น ก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นลงของราคา น้ำมัน หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน เมื่อวานได้มีการจัด ประชุมและมีการแจ้งถ้าไม่มีในส่วนของปัญหาหรือการอุทธรณ์ สำหรับผู้รับจ้างใน การเสนอราคาก็จะได้รับการจ้างช่วงต้นเดือนมกราคม เพราะในส่วนของกระบวนการก็ คงแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการทำสัญญา จ้างในหัวงของเดือนมกราคม และในช่วงนี้มีช่างเพียงท่านเดียวและจะต้องคุมงาน อีก ๓ โครงการ ทางช่างจะต้องอยู่หน้างานตลอดต้องดูในส่วนของการก่อสร้างอาคาร เพื่อความถูกต้องตามแบบ และทาง ผอ. กองช่าง ก็ติดงานที่ทำงานเดิมอยู่เหมือนกัน ซึ่งจะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้นทางกองช่างจะต้อง มี ๒ คน เพราะจะต้องมีทั้งควบคุมงานและช่างออกแบบ กระทบก็ขอแจ้งให้กับในที่ ประชุมทราบในส่วนของการดำเนินการก็คงนำเรียนในส่วนของการระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการของหมู่ที่ ๒ ก็ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับการ ดำเนินการ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน ๑ ปี แต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มปีงบประมาณก็ ยังมีเวลา เพราะในส่วนนี้กำลังอยู่ในหัวงของการดำเนินการ กระทบขอให้นำเรียนเพียง เท่านั้น

- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านนายก ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมีการสวดเจริญพุทธมนต์ ตามป้ายกำหนดการจะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ทางคณะสงฆ์จะสวดเจริญพุทธมนต์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒  
ประธานสภาฯ - ตรงนี้ทางปลัดสุวรรณ จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ใน เวลา ๑๐.๐๐ น.  
- แต่ตามที่กระผมได้ร่วมกับทางเจ้าอาวาสจัดสถานที่ ทางเจ้าคณะอำเภอแม่ลาวได้มีการแจ้งกับทางเจ้าอาวาสว่าจะสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา ๑๓.๐๐ น. แต่ป้ายแจ้งเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. ตรงนี้ก็ต้องประสานงานเพื่อให้มีความชัดเจนอีกครั้ง
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ - ตรงนี้ทางเจ้าคณะอำเภอได้มีการประสานงานมายังทางปลัดสุวรรณ ตรงนี้จะขอประสานงานกับทางท่านปลัดอีกครั้ง
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ขอรบกวนทางผู้ใหญ่บ้านประสานงานอีกครั้ง เพราะตรงนี้ได้ทราบเวลาที่ดำเนินการที่แท้จริง และจะประสานงานกับทางเจ้าคณะอำเภออีกครั้ง ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

#### ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติเอกฉันท์)

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ

#### ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียงเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นค่าแถมนโยบายตั้งแต่รับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

\*\*\*ตามเอกสารแนบ\*\*\*

- นายก อบต.  
นักวิเคราะห์
- ในส่วนอื่น ๆ ทางนักวิเคราะห์ฯ มีเพิ่มเติมหรือไม่
  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การแถลงนโยบายของท่านนายกเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
- ประธานสภาฯ
- จากการรายงานของทางผู้บริหาร ในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติความเห็นชอบการรายงานของทางท่านนายก อบต. ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - งตออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ
- ก่อนที่จะทำการพิจารณากระผมขอพักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

\*\*\*พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที\*\*\*

### ๓.๒ รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าครบองค์ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอเชิญท่านนายก อบต.
- นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายละเอียดกระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ นำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดให้กับทางที่ประชุมทราบ
- นักวิเคราะห์ฯ - ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทาง อบต. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคือมีการจัดทำแผนประจำปี ซึ่งนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องนำกิจกรรมหรือโครงการจากที่ทางสภาฯ ได้ทำการอนุมัติให้ความเห็นชอบและให้เป็นไปตาม “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของทางรัฐบาล สำหรับแผนพัฒนา

**\*\*\* รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๓.๒ ถ้าไม่มีก็ขอ  
มติกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญทุกท่าน  
นายก อบต.

นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงนี้ก็จะมีการ  
มอบหมายให้กับนักวิเคราะห์ฯ นำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการที่จะมีการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการตามแผน  
ยุทธศาสตร์หรือไม่ ตามระเบียบ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (๓) ๒๕ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่  
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่  
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เป็นส่วนของรายละเอียดตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการนำเสนอมา ขอขอบพระคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนชี้แจงให้กับทางสภาฯ ทราบในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ซึ่งกระผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียด กระผมขอขยายความเพิ่มเติมเป็นข้อพิจารณาในส่วนของงบประมาณหรือการตัดสินใจ ประกอบกับผู้ที่ดำเนินการคือในส่วนของทางกองช่างในเรื่องของการก่อสร้างถนนทางคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์มาว่าถนนที่มีดำเนินการบางสาย ยังขาดการดำเนินการก่อสร้างไม่มาก ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จที่สุดสาย เหมือนกับการดำเนินการก่อสร้างของบ้านสันหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ กว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะในการจัดทำประชาคมเสร็จแล้วแต่ก็ไม่นำขึ้นเป็นลำดับแรก ระยะเวลาที่เหลือจึงยังไม่ได้ดำเนินการและได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้วว่าถ้าในส่วนของกองช่าง ทางคณะกรรมการในบางครั้งไม่ได้เห็นในส่วนองพื้นที่เพราะอยู่เพียงสำนักงาน และทางช่างต้องมีการเสนอความเห็นเพราะเป็นผู้ออกสำรวจหน้างาน เพื่อที่จะนำมาประมาณราคาและลงพื้นที่ดูในส่วนองระยะ นำมาประกอบการจัดทำแผนหรือการจัดทำข้อบัญญัติ ถ้าหากมีการสำรวจเส้นทางมาแล้วก็ต้องมาลงความเห็นว่าจะเห็นควรที่จะมีการดำเนินการอย่างไร หากนำงบประมาณไปประมาณการในแบบและทำบันทึกเพื่อเสนอกับทางผู้บริหาร ว่าเห็นควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและการสำรวจพื้นที่ ว่าเหลือในส่วนของการดำเนินการอีกเท่าไร เพราะในส่วนองผู้บริหารอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ และหากไม่ได้มีการดำเนินการสำหรับการก่อสร้างถนนตรงนี้ก็ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากในปีงบประมาณนี้ไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ ก็อาจจะตกไปและต้องข้ามไปในปีอื่น แต่การที่จะดำเนินการที่สายก็ไม่ได้หมายความว่าระยะทางที่เหลือทั้งหมด แต่ก็ต้องดูในส่วนองงบประมาณเพราะงบประมาณมีอยู่จำกัด แต่ถ้ากรณีงบประมาณเหลือจากการก่อสร้างมาแล้ว ตรงนี้ก็ควรจะเป็นข้อพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการนำเสนอและขยายความเพื่อให้ทางผู้บริหารและทางสภาฯ ได้รับทราบ และให้ทางช่างได้ดำเนินการต่อไป
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมก็คงจะขอขยายความเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่กระผมได้เข้ามาบริหาร อบต.ปาก่อตำแห่งนี้ ก็ต้องนำเรียนในส่วนองการตั้งงบประมาณของทาง อบต.ปาก่อตำ ถือว่าได้มีการเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต.ปาก่อตำ ถ้าเทียบกับ อปท. อื่น ทาง อบต.ปาก่อตำ มีการตั้งงบประมาณไว้สูงเป็นลำดับต้น ๆ ในส่วนองด้านงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้มีการแจ้งไว้ว่ามีการตั้งไว้เกินศักยภาพ และการก่อสร้างถนนตามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการสะท้อนมา

เกี่ยวกับถนนหรือซอยแม่แต่หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายน้ำแม่ขาว ซึ่งถนนมีความยาวและงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท ถ้าหากนำงบประมาณของทาง อบต. ไปดำเนินการในปีเดียวหมู่บ้านอื่นก็จะไม่ได้งบประมาณไปดำเนินการงบประมาณของทาง อบต. ถ้าเทียบกับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่ง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๓ ล้านบาท เฉลี่ยทั้ง ๗ หมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน ๓ - ๔ แสนบาท ต่อหมู่บ้านแต่หลายปีที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานของทาง อบต. ไม่ต่ำกว่า ๔ แสนบาท ในกรณีของหมู่ที่ ๒ มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการ ๖ แสนกว่าบาท ซึ่งงบประมาณก็ตั้งมีการเฉลี่ย ตามที่กระผมได้มีการแจ้งว่าการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ ทำไม่ต้องขอในส่วนของสิทธิ์ที่ทางราชการที่ย้ายมายัง อบต. ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ค่าเช่าบ้านหรือสิทธิ์ ในส่วนที่จะขอใช้สิทธิ์ก็อยู่ในส่วนของการขอ ซึ่งจะทำให้ลดงบประมาณในส่วนของการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน แต่ตามที่กระผมได้มีการสังเกตหรือเห็นภาพชัดเจนก็คือของซอย ๔ บ้านแม่แฝง ถนนสายบ้านดงเจริญที่ยังไม่สุดสายระยะทางไม่ถึง ๑๐ เมตร และส่วนหนึ่งเกิดจากทางกองช่างเพราะเป็นผู้สำรวจก่อนที่จะมีการตั้งงบประมาณและนำเสนอต่อทางสภาฯ ตอนที่ออกสำรวจราคาน้ำมันต่ำกว่า แต่พอดำเนินการจริงราคาน้ำมันสูงขึ้นเพราะนำเสนอต่อสภาฯ ชำปปี และมีการนำเสนอในอีกปีงบประมาณหนึ่งต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ช่วงที่การจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติ เพื่อเสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ณ ขณะนั้นราคาน้ำมันไม่เท่ากับราคาปัจจุบัน แต่พอโครงการอนุมัติให้มีการดำเนินการชำปปีงบประมาณ และราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณเท่าเดิมจะของงบประมาณเพิ่มก็ไม่สามารถทำได้ ก็ต้องมีการปรับลดระยะความยาวลงทำให้ดำเนินการถนนไม่สุดสาย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยในส่วนของงบประมาณเท่าเดิม และทำให้ถนนไม่สุดสายตามที่ทางกองช่างได้มีการนำเรียนมา กระผมก็พยายามจะมีการดำเนินการก่อสร้างให้สุดซอย แต่ที่ไม่ได้ดำเนินการสุดซอยเพราะงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ตรงนี้ถือว่าเกินศักยภาพทาง อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ กระผมนำเรียนแล้วว่าการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ จะเห็นได้เลยว่าไม่มี ความแตกต่างกัน ไม่ได้คำนึงถึงหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ มีความพยายามเพื่อไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน ต้องดูในส่วนของความจำเป็นของแต่ละโครงการ ในกรณีของการก่อสร้างอาคารก็ไม่สามารถลดขนาดของโครงสร้างได้ แต่กรณีของถนนถ้าดำเนินการก่อสร้างสุดสายใช้งบประมาณ ๖ - ๗ แสนบาท แต่ผลักงบประมาณให้เพียงหมู่บ้านเดียว แต่ต้องมีการแบ่งงบประมาณในการดำเนินงานก็ต้องยอม เพราะ อบต. เป็นท้องถิ่นขนาดกลางไม่ได้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่จะมิงงบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก แต่ถือว่าต้องยอมรับสำหรับบางหมู่บ้านพื้นที่ค่อนข้างกว้าง แต่หากจะมีการดำเนินการสุดซอยก็ต้องมองถึงความต้องการของหมู่บ้านอื่นด้วย ในกรณีของหมู่ที่ ๑ ถ้าจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตก็ต้องใช้งบประมาณเกือบ ๑ ล้านบาท ตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะตามงบประมาณ ตรงนี้ก็ถือว่าสำเร็จเหมือนกันก็ต้อง ค่อย ๆ ดำเนินการ แต่สิ่งที่กระผมสามารถ

ยืนยันกับทางสภาฯ ได้ว่าซอยที่ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จคือตงเจริญยังขาดไปไม่ถึง ๑๐ เมตร ตรงนี้ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้มีการสอบถามว่าทำไมไม่มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตรงนี้ติดปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำมันตามที่ทางกองช่างได้ประมาณการก่อนจะมีการจัดทำร่างข้อบัญญัติ และมาดำเนินการก่อน ๖ - ๗ เดือน ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจึงมีผลต่อการกำหนดราคากลางเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณในการดำเนินการเท่าเดิม ถนนในการดำเนินการจึงต้องลดความยาวลงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ กระทบก็คงจะนำเรียนเพิ่มเติมเพียงแค่นี้ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ.  
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  
ส.อบต. หมู่ที่ ๒.

- ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านสานิต ศรีจุมปา ส.อบต. หมู่ที่ ๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต. หมู่ที่ ๒ กรณีที่ทางคณะกรรมการได้มีการนำเสนอเข้ามาในเรื่องของถนน ก็อยากให้ในที่ประชุมร่วมกันหารือเพื่อหาทางออก เพราะถนนบางสายมีความยาว ๑๐ - ๑๕ เมตร หากจะรอให้ดำเนินการตามแผนและวนกลับมาตามที่ทางท่านปลัดได้นำเรียน ก็อยากจะขอฝากกับทางช่างออกสำรวจเพราะความยาวของถนนแต่ละสายประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร อยากให้ช่วยดำเนินการและร่วมกันพิจารณาและนำเสนอผู้บริหาร กระผมในนาม ส.อบต. ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ระยะทางก็คงเหลือไม่มาก ซึ่งไม่ถึง ๕๐ - ๖๐ เมตร หากจะเพิ่มงบประมาณทางสภาฯ ก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ก็สามารถดำเนินการได้เพราะก็เหลือความยาวของถนนไม่มาก ก็ขอฝากทางกองช่างเสนอทางผู้บริหารด้วย เพราะเหลือเพียง ๑๐ - ๑๕ เมตร กว่าจะมีการวนมาอีกรอบอาจจะทำให้การดำเนินการช้า และการก่อสร้างถนนก็ไม่เสร็จสิ้น แต่ถ้ามีการประชาคมหมู่บ้านก็คงจะไม่ได้มีการเลือกมาเป็นลำดับแรก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็ต้องการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณเยอะกว่า และความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

นายบุญโรจน์  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- เรียนเชิญทางท่าน ส.อบต. สติธย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสติธย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นด้วยกับทางท่านปลัด อบต. และทางท่านสานิต ศรีจุมปา ที่ได้มีการนำเรียนต่อที่ประชุม ทางคณะผู้บริหารได้มีการตั้งกรอบเขตแดนเกี่ยวกับงบประมาณไว้ว่า หากมีการตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งการก่อสร้างถนนเหลือเพียงไม่กี่เมตร ซึ่งทางช่างก็สามารถดำเนินการได้ถ้าหากทางผู้บริหารได้มีการตั้งกรอบงบประมาณไว้ ก็อยากจะขอฝากเพราะว่าบางครั้งถนนบางสายมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง ก็อยากจะขอฝากทางผู้บริหาร แต่ไม่ได้ให้ดำเนินการถนนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จทุกสาย แต่หากจะนำตำบลอื่นมาเปรียบเทียบกับพื้นที่นำมาเป็นตัวอย่างคงจะเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องมาดูในส่วนของทาง อบต. ว่ามีความเหมาะสมมากเพียงใดเกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการ



ประธานสภาฯ  
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  
นายก อบต.

- เรียนเชิญทางท่านนายก อบต.ปากอ่อดำ

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่แต่ละท่านได้มีการนำเสนอไม่ได้มีการระบุว่าเป็นถนนสายไหน ซอยไหน ที่กระผมยังไม่ได้นำงบประมาณไปดำเนินการที่เหลือ ๑๐ เมตร เพราะแต่ละท่านที่มีการนำเสนอ และทางท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในส่วนของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกองช่างได้ออกพื้นที่สำรวจ ทางช่างจะเห็นพื้นที่จริงว่าในส่วนของงบประมาณ อบต.ปากอ่อดำ ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้จำนวนเท่าไร มีงบประมาณในส่วนของการบริหารจำนวนเท่าไร เกี่ยวกับการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนเท่าไร เพราะในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะในส่วนของกระผมเพียงคนเดียว เพดานในการกำหนดราคาทำไมมีการตั้งไว้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพราะมีการคำนวณดูแล้วว่าในการตั้งงบประมาณไว้แต่ละโครงการงบประมาณทั้งหมด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาตั้งงบประมาณเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ คือ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพราะด้วยพื้นฐานจะสอบถามทางนักวิเคราะห์ฯ ก็ได้ และนำมาเฉลี่ยให้ครบทั้ง ๗ หมู่บ้าน และจะได้งบประมาณหมู่บ้านละเท่าไร ถือว่ากระผมได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเพดานงบประมาณไว้ค่อนข้างสูงกว่าท้องถิ่นอื่น มีการตั้งไว้สูงกว่าท้องถิ่นอื่นเพราะได้มีการหารเฉลี่ยแต่ละหมู่บ้านจะได้หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐.-บาท การดำเนินการก่อสร้างถนนก็ไม่สุดสาย อยากให้ชี้มาเลยว่าถนนซอยไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และทำไมกระผมสามารถชี้ชัดได้ว่ามีข้อพิพาทหรือข้อบกพร่องเกิดจากอะไร ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๕ บ้านดงเจริญ ตามที่กระผมได้มีการนำเสนอต้องดูในส่วนประกอบ แต่ตามที่ได้มีการนำเสนอมาว่าถนนสายไหน ซอยไหน ก็ขอให้นำเสนอมา เพื่อที่กระผมจะได้หาแนวทางถ้าไม่มีการดำเนินการสุดสายก็ต้องนำบรรจุไว้ในแผน เพราะบางปีงบประมาณที่ไม่เคยมีในเรื่องของโควิด - ๑๙ ตรงนี้ก็จะไม่มีเงินเหลือจ่าย แต่ปรากฏว่าไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ กระผมก็อยากจะฝากทางสมาชิกทุกท่าน ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านของท่านเอง ก็ให้ไปดูในส่วนของตรงนี้ด้วย เพราะบางทีการก่อสร้างถนนไม่สุดสาย และไปดูในแผนของหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มี ในแผนของ อบต. ก็ไม่มี ดังนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ และจะมาโทษทางผู้บริหารไม่ใส่ใจหรือสนใจ และทำไมไม่มีการดำเนินการให้เรียบร้อย การบริหารต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง และงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ แม้แต่โครงการของหมู่ที่ ๒ ว่าทำไมกระผมถึงต้องบิบบในส่วนของการจ่ายประจำ เพื่อที่จะให้โครงการของหมู่ที่ ๒ สามารถยื่นยุติติเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องมองหลาย ๆ องค์ประกอบ ตามที่กระผมนำเสนอว่าถ้ามีงบประมาณสูงก็จะสามารถบริหารงานได้ง่ายขึ้น แต่ในกรณีงบประมาณน้อยก็ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ เพราะรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นทุกวันทางข้าราชการท้องถิ่นเงินเดือนเพิ่มปีละ ๒ ครั้ง รายจ่ายประจำใช้งบประมาณเท่าไร หลาย ๆ ท่านก็คงไม่ทราบ และถามว่าสิทธิของทางราชการ แม้แต่การเช่าซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ในส่วนของค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกท่านมีสิทธิ์

ได้รับตามสิทธิ์ แต่ทำไมกระผมต้องขอสิทธิ์เพื่อไม่ให้เบิกจ่าย ทุกท่านลองคำนวณแค่สายปฏิบัติเบิกแค่คนละ ๒,๕๐๐ บาท โดยในเดือน ๆ หนึ่งจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของสิทธิ์ข้าราชการจำนวนเท่าไร กระผมก็ได้มีการขอเพื่อที่จะลดในส่วนของการจ่ายประจำ เพื่อที่จะนำงบประมาณมาใช้ในส่วนของการพัฒนา เพื่อให้การเติมเต็มและให้ทาง อบต. ได้รับการพัฒนา ในส่วนของการบริหารหารตรงนี้ก็ต่อมาสัมผัสเองถึงจะรับรู้ว่าเป็นอย่างไร กระผมก็ได้้นำเรียนและได้สร้างเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และกระผมได้คำนึงถึงหมู่บ้านใหญ่ ๆ พื้นที่ก็กว้าง กระผมไม่ได้คำนึงถึงหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ กระผมคำนึงถึงความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านเป็นที่ตั้ง หากจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนให้สุดซอย หมู่บ้านอื่นคงจะไม่ได้ได้รับการพัฒนา กระผมขอ นำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภา  
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ขออนุญาตเพิ่มเติมตามทางเราจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการก่อสร้างถนนที่เหลือความยาวเพียง ๑๐ - ๑๕ เมตร ทางท่านนายกได้นำเรียนในมุมมองกว้างไปเรื่อย ๆ เกินจากความยาว ๑๐ - ๑๕ เมตร ตามที่คณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นทางท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยยึดเยื้อ ไม่มีการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เมื่อสักครู่กระผมได้มีการนำเรียนอย่างชัดเจนแล้ว ว่าให้ทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านได้สำรวจว่าถนนสายไหนที่ยังดำเนินการก่อสร้างถนนยังไม่สุดสาย ไม่ใช่ท่านมาย้อนถามกระผม เพราะกระผมไม่ทราบว่าถนนแต่ละซอยของหมู่บ้านของท่านที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และถนนซอยไหนที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผน ก็ขอให้มีการบรรจุไว้ในแผน ตรงนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกท่าน ไม่ใช่ให้กระผมมีการชี้แนะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่พวกท่านยังไม่ได้มีการนำเสนอในส่วนของความเดือดร้อนของพวกท่าน ตรงนี้คือหน้าที่กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบพระคุณครับ

นายบุญโรจน์

- ทางท่าน ส.อบต.สาנית ศรีจุมปา มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

- อยากจะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีการสะท้อนเข้ามาเกี่ยวกับตามที่ทางคณะกรรมการแผนพัฒนาที่ได้มีการเพิ่มเติม เพื่อให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณา เพราะตรงนี้ได้มีการหารือกันถือว่าไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ ตอนนี้ถ้าหากมีการอภิปรายก็เป็นการอภิปรายซ้ำประเด็นเดิม เพราะฉะนั้นก็คงจะฝากไว้เพื่ออนาคตว่า ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านประสานกับทางกองช่างก่อนที่จะมีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะทำการขอให้ทางช่างได้มีการดำเนินการสุดซอย เพื่อให้ทางกองช่างได้นำเสนอกับทางท่านนายกเพื่อนำเข้า (ร่าง) ข้อบัญญัติ ถ้าหากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ สิ่งที่ทำได้คือการปรับลดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพิ่มเติมได้ ประเด็นนี้กระผมขอ นำเรียนต่อทางท่านประธานสภาฯ ว่าคงจะไม่มีมีการอภิปรายซ้ำประเด็นเดิม ขอเปลี่ยนเป็นการอภิปรายในประเด็นอื่นต่อไป เพราะกระผมมีเรื่องที่จะอภิปรายต่อ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพื่อที่จะได้ทำการอภิปรายต่อประเด็นอื่น กระทบมีข้อสงสัยในเรื่องของแผน เพราะกระทบในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน อยากจะให้ช่วยพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พอดีโครงการของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ในเรื่องของการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทางท่านนายกได้มีการใช้อำนาจของทางท่านนายกที่ได้มีการตั้งในส่วนของโครงการในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเสนอให้มีการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโครงการตกไปแล้ว เพราะทางสภาฯ พิจารณาไม่เห็นชอบก็ได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อไม่ผ่านจากทางสภาฯ แล้วโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๒ ซึ่งเดิมอยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ถือว่าตกไปแล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะขอทางท่านนายกใช้อำนาจของท่านตั้งแผนตัวเดิมเพื่อให้อยู่ในปี ๒๕๖๕ เหมือนเดิมได้หรือไม่ เพราะกระทบกับพี่น้องชาวบ้านจะเสียโอกาสจากตรงนี้ เพราะตรงนี้ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้านไว้แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีปัญหาทางด้านงบประมาณแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว กระทบก็อยากให้โครงการของบ้านหมู่ที่ ๒ ตกไปถ้าหากไม่มีการตั้งมาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทบไม่อยากจะเรียนถามทางท่านนายก

ประธานสภาฯ  
นายบุญโรจน์ ห่อแก้ว

นายก อบต.

นักวิเคราะห์ฯ

นายก อบต.

- เรียนเชิญทางท่านนายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของการปรับแผน ซึ่งได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี อยู่แล้ว ตรงนี้ว่าเป็นอำนาจของทางผู้บริหารอยู่แล้ว

- ถ้าเป็นข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ๑๗ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วยและข้อ ๒๒/๑ ๑๙ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ตามที่กระทบได้ฟังตามที่ท่านได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ เดิมมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการขอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในครั้งนั้นทางสภาฯ ไม่ได้ทำการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นแผนก็ยังคงแผนเดิมต่อไป

- ตรงนี้อำนาจของทางผู้บริหารสามารถปรับแผนโครงการของหมู่ที่ ๒ แผนซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้ามีอยู่ในแผนอยู่แล้วและอำนาจก็เป็นของทางผู้บริหาร

ปรับแผนให้มาอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินการกรณีแบบนี้ต้องใช้อำนาจของผู้บริหาร ก็ต้องให้ทางหมู่บ้านยืนยันมาว่าต้องการดำเนินการตามโครงการนี้ เพื่อที่จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เหมือนเดิม จะมีวิธีการอย่างไร

นักวิเคราะห์ฯ

- ข้อ ๒๒ ๑๘ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ต่อไป

นายก อบต.

- โครงการตรงนี้ได้นำไปเรียนไปทางท่านประธานสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ด้วย ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตรงนี้กระผมได้ไปดูแลในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปากอ้อม ก็คงจะต้องมีการปรับแผนครั้งใหญ่ เพราะตอนนี้โครงการที่เกินศักยภาพแต่ไม่มีเลย ในเขตพื้นที่ อบต. ตรงนี้ก็เลยเสียสิทธิ์ในส่วนของงบประมาณจากทาง อบจ. กระผมได้สั่งการทางนักวิเคราะห์ฯ แล้วว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการปรับแผนกระผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านว่าโครงการใดที่ยังตกค้าง เราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนทั้งตำบล ก็คงจะต้องมีการนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ว่าโครงการไหนที่ตกหล่นหรือโครงการของหมู่ที่ ๒ ที่ยืนยันหรือบรรจุไว้ในแผน ๕ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ขอให้มีการนำเสนอโครงการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และโครงการไหนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมา ฝากทางสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพ ถ้าไม่ใช่พื้นที่ของหมู่บ้านหรือพื้นที่ของกรมชลประทานตรงนี้ก็จะต้องดูอีกครั้ง และขอฝากทางกองช่างอีกครั้งในส่วนตรงนี้ทำหนังสือประสานกับกรมชลประทานด้วย ว่ามีการจัดทำแผนหรือไม่ถนนสายชลประทานเกี่ยวกับการรูดยางถนนหรือการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพราะถ้าหากไม่มีเราจะได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะทำการของบประมาณจากทาง อบจ. หรือว่าจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เพราะตรงนี้ตามที่กระผมได้นำเรียนเพราะกลัวจะเสียโอกาส เพราะจริง ๆ แล้วในปีที่ผ่านมาเป็นคิวของ อบต.ปากอ้อม แต่ไม่มีโครงการที่เกินศักยภาพนำส่งตรงนี้จึงขาดสิทธิ และตำบลอื่นจึงได้สิทธิจากตรงนี้ไป ก็อยากจะฝากตรงนี้

ประธานสภาฯ

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว

- เกี่ยวกับโครงการนี้ก็ถือว่าหาหรือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คงจะขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม รับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้ามีมติเห็นชอบ  
ขอมติยกมือ

### มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติ  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ  
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว

- ต่อไปข้อ ๓.๔

### ๓.๔ การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประธานสภาฯ  
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  
นายก อบต.

- ข้อ ๓.๔ ขอเชิญทางท่านนายก อบต. นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากสาธารณสุข  
อำเภอ ได้มีการกำหนดจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่ง  
ต้องมีการอบรมตามหลักสูตรที่มีการกำหนดไว้ ทางท้องถิ่นไม่ได้มีการกำหนดไว้ใน  
แผน และจะมีการจัดอบรมให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุใน  
แผน จึงต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ จึงนำโครงการ  
ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผน ซึ่งได้มีการผ่านทางคณะกรรมการแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอมี  
การประกาศแผนแล้วก็คงจะเข้าสู่การขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ แล้วก็จะ  
ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วม  
ประชุม ซึ่งทางหัวหน้าสำนักปลัดได้ไปเข้าร่วมประชุมกับทางสาธารณสุขอำเภอ กับ  
อบต. อำเภอแม่ลาว ก็ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อที่จะนำบรรจุ  
ไว้ในแผนและให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนต่อไป

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

นายก อบต.

- แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้มีการบรรจุไว้ใน  
แผนจำนวน ๒ โครงการ ก็คงจะมีการขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพื่อขอมติ  
ความเห็นชอบ

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- นายก อบต. - โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน อบต.ปากอดำ ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าพื้นของอาคารหลังนี้ได้มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ตรงนี้เป็นการปรับปรุงไม่ได้เพราะต้องมีการปรับพื้น รื้อพื้นออก เพราะใช้งบประมาณเกือบหนึ่งแสนบาท จึงต้องจัดทำเป็นโครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน อบต.ปากอดำ เพื่อบรรจุไว้ในแผนซึ่งประมาณคร่าว ๆ มา ก็เกือบแปดหมื่นบาท ณ วันที่มีการกำหนดราคาและการประชุมครั้งต่อไปก็คงจะของทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบในส่วนของการดำเนินการต่อไป จะทำการขอโอนในวันนี้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ต้องยื่นเป็นญัตติเพื่อขออนุมัติทางสภาฯ ดำเนินการก็คงไม่ถูกต้อง เพราะต้องให้สภาฯ เห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนก่อน โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางท่านปลัดได้มีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะหลาย ๆ จุด ทาง อบจ. มาติดตั้งถนนไปทางพุทธมณฑลและหลาย ๆ จุด ตามที่ทุกท่านเคยเห็น และการซ่อมแซมไฟฟ้ากระผมมองแล้วว่าทางกองช่างต้องออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้เขียนคำร้องมาให้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า และในหนึ่งปีใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างมาก แต่ก็ยังดีที่ยังมีกระแสเข้าเพราะคงดีกว่าใช้บันไดป็นชิ้นเสาไฟฟ้า เหมือนเมื่อก่อนหากเกิดการพลาดพลั้งก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นก็คงจะรองรับในส่วนนี้ ถ้าในอนาคตถ้าหากเรามีในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการตามที่ทางท่านปลัด ได้มีการนำเสนอว่าควรจะมีการติดตั้งถนนนำร่องสักสายหนึ่งก่อน ก็ต้องมีการบรรจุไว้ในแผนในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ในแผน ๕ ปี ของทาง อบต.ปากอดำ ไว้ก่อน ก็มีทั้งหมด ๔ โครงการ ๒ แผนงาน กระผมก็ขอแนะนำเสนอเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ ในส่วนของเงินงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในแผน ได้มีการหารือกับทางนักวิเคราะห์ฯ ตรงนี้ไม่ได้เป็นการตั้งงบประมาณในส่วนของ อบต. เองทั้งหมด เราจะต้องมีการประสานงานกับทาง อบจ. เพื่อเป็นถนนนำร่องตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำเรียน เพราะทาง อบจ. ก็ได้มีการดำเนินการติดตั้งหลายพื้นที่ และอีกเรื่องหนึ่งคือในส่วนของกรมพลังงาน เคยมีโครงการบางโครงการที่ทำการจัดทำทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็ต้องทำการหารือว่าทำอย่างไรถึงจะถึงจุดนั้นได้ ซึ่งหากจะดำเนินการเต็มพื้นที่ของ อบต.ปากอดำ ก็ต้องติดต่อไปยังกรมพลังงาน ถ้าหากพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าพูดถึงระยะยาว หากมองแล้วน่าจะมีความคุ้มค่ากว่า แต่หากไปใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น หรือเป็นโครงการเกินศักยภาพใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับกรมพลังงาน หากทางกรมพลังงานสนับสนุนก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ก็นำเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติข้อมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจันทร อินธิยศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ขอหารือเรื่องการเทพุดบาทข้างวัดโปงมอญ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดทำหนังสือให้ทางผู้บริหาร อยากทราบว่าในขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากทางวัดโปงมอญได้มีการจัดกิจกรรมบ่อย จะมีเกี่ยวกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและจะมีการดำเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามและหารือกับทางท่านผู้บริหาร กระผมจึงอยากจะเรียนถามเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน หากไม่มีความเดือดร้อนจริง ๆ และต้องกลับไปดูในส่วนของแผน ว่าโครงการก่อสร้างฟุตบอลมีบรรจุในแผนหรือไม่ หรือแผนในหมู่บ้านหรือไม่ ไม่ใช่จะทำให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ถึงแม้จะมีการดำเนินการแต่ดำเนินการผิดขั้นตอน การของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือทาง อบจ. หากไม่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนทาง อบจ. ก็จะนำทิ้งขยะไปเลย เพราะโครงการต้องมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ดังนั้นย้อนมาดูในส่วนของโครงการก่อสร้างฟุตบอลของวัดโปงมอญ ๑.คือไม่ใช่โครงการเร่งด่วนหรือเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที ๒.เป็นโครงการที่อยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีถ้ามีการปรับแผนเพื่อให้มีบรรจุไว้ในแผน กระผมขอชี้แจงในฐานะผู้บริหาร ๓.ตอนนี้พื้นที่ในห้วงของการทำร่างงบประมาณ ก่อนที่จะมีการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ช่างลงพื้นที่ก็แค่สำรวจพื้นที่ ก็ต้องมีการนำเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผน เพราะจะต้องเริ่มต้นใหม่หมด ก็คือต้องบรรจุไว้ในแผนก่อนตรงนี้กระผมได้นำเรียนแล้วว่าถ้ามีการปรับแผนไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความเป็นไปได้คือปลายปีงบประมาณ ถ้าหากมีงบประมาณเหลือจ่ายและไม่ใช้งบประมาณก่อสร้างสูงก็สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ได้ แต่ถ้าเป็นความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็บรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะจัดทำร่างข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนที่จะมีการประชุมครั้งต่อไป แต่ก็ไม่ว่าทางสภาฯ ของเราจะรักษาการถึงขณะนั้นหรือไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ แต่กระผมไม่สามารถชี้ชัด



ว่าจะต้องมีการดำเนินการจัดทำได้เลย ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีบรรจุไว้ในแผน ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ทาง ส.อบต.จันทร์ อินทียศ ก็ถือว่าทางท่านนายกได้นำเรียนชี้แจงให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน

ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐. น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม  
(นายจ่านง วรรณราช)  
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๓  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สติത്യ์ เสียงแขก ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
(นายสติത്യ์ เสียงแขก)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
(นางอรณรงค์ แสนใส)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

